



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๔๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในพื้นที่เขตบางแค

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ที่ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ บริเวณชุมชนบ้านชิง ซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตบางแค ว่า สำนักอนามัย (สนอ.) ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และสำนักงานเขตบางแค ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากกลุ่มผู้ค้าในตลาดคลองขวาง ๓๐๐ คน โดยที่ผ่านมา ได้ตรวจคัดกรองผู้ค้าในตลาดและกลุ่มเสี่ยงทั้งตลาดของ กทม.และตลาดเอกชนในพื้นที่เขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจาก จ.สมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั้งนี้ กทม.ได้ติดตามตรวจซ้ำใหม่ เนื่องจากการตรวจในครั้งแรกเชื่ออยู่ในระยะฟักตัว โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวปริภัยพระราชทาน ๒ คัน เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) นอกจากนี้ ได้เฝ้าระวังเชิงรุกเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled Saliva Samples) จากผู้ค้าย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดเกษม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวม ๑,๔๐๐ คน จากนั้นจะนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.ตรวจสอบหาเชื้อโควิด-๑๙ และแจ้งผลให้ทราบต่อไป

๑.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวหลังลงพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ ในเขตบางแค เพื่อประเมินสถานการณ์และเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ว่า การติดเชื้อในตลาดย่านบางแคยังไม่ยืนยันว่าเกิดจากตัวสถานที่ หรือจากบุคคลอื่นนำเชื้อเข้ามาแพร่ เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ และมีตลาดย่อย ๖ แห่ง มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค สธ. ได้ร่วมมือกับ กทม. เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด

๑.๓ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang" ระบุ การค้นหาเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๓ มี.ค.๖๔ ตรวจผู้ค้าในตลาดทั้งหมด ๔,๐๔๖ คน พบผู้ติดเชื้อ ๙๖ คน ไม่ติดเชื้อ ๓๖๕๐ คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ๓,๑๘๖ คน รายละเอียดการตรวจเชิงรุก แยกเป็นตลาดวันเดอร์ ตรวจทั้งหมด ๒,๓๓๕ คน พบผู้ติดเชื้อ ๙๖ คน ไม่ติดเชื้อ ๓๖๕๐ คน รอผลตรวจ ๑,๔๗๕ คน และตลาดใกล้เคียงกับตลาดวันเดอร์ ตรวจทั้งหมด ๑,๗๑๑ คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจทั้งหมด ประกอบด้วย ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดเกษม ตลาดใหม่บางแค ตรวจทั้งหมด ๑,๔๐๐ คน และที่ตลาดคลองขวาง ตรวจทั้งหมด ๓๑๑ คน

- กทม. ได้ลงพื้นที่ออกสอบสวนโรคทันที คัดกรองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและทำความสะอาดสถานที่โดยรอบ สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองจะได้รับชุดป้องกัน ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงขยะติดเชื้อ สำหรับใช้ดูแลตนเองที่บ้านระหว่างที่รอผลการตรวจ ๑๔ วัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ค้าในตลาด ผู้ให้บริการ และผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดที่ให้ความร่วมมือ กทม.เป็นอย่างดี ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เร่งสอบสวนโรค ผู้ที่มีความเสี่ยงและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงได้รวดเร็ว ซึ่งทำให้ควบคุมโรคได้และช่วยคนอื่น ๆ ไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

๑.๔ นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สนอ. กล่าวยืนยันว่า ที่ผ่านมามีการตรวจเชิงรุกในตลาดบางแคและตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดวันเดอร์ เขตบางแค เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ซึ่งทันทีที่ตรวจพบได้สั่งปิดตลาดวันเดอร์ และในจำนวนดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นครปฐม จึงเป็นที่มาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครปฐม มีประกาศด่วนให้ผู้เดินทางไปตลาดบางแค ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๖๔ ให้ขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน

๑.๕ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดในเขตบางแคว่า จากการค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อ ๘๕ คน ซึ่งจะมีรายงานเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ใน ๘๕ คน เป็นผู้ค้าชาวไทย ๔๖ คน ส่วนลูกจ้างชาวเมียนมา ๓๙ คน ซึ่งอยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง ๒๐ - ๕๙ ปี นอกจากนี้ พบผู้ติดเชื้อมีภูมิลำเนาอยู่ที่...

อยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี ๕ คน นครปฐม ๓ คน เพชรบุรี ๖ คน และ จ.สมุทรสาคร ๑ คน โดยได้แจ้งจังหวัดให้ทราบแล้ว ผู้ติดเชื้อพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการ จึงทำให้การแพร่ระบาดรวดเร็วและกว้างขวาง เพราะไม่มีอาการให้สังเกต ดังนั้น การค้นหาเชิงรุกยังเป็นสิ่งสำคัญ

- ยืนยันกรณีนี้เป็นกรณีติดเชื้อมาก่อนใหม่ หรือคลัสเตอร์ใหม่ ไม่ใช่การระบาดใหม่แต่อย่างใด สำหรับการสอบสวนโรคที่ตลาดในเขตบางแค พบเป็นตลาดใหญ่และมีตลาดย่อย ๆ ๖ แห่ง เรียงติดกัน มีผู้ค้าผู้ขายไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คนตลอดเวลา เมื่อตรวจสอบลักษณะของตลาด พบว่าหลังคั่วทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี และส่วนใหญ่ผู้ขายเป็นคนไทย แต่พนักงาน หรือลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว พบมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง โดยนำหน้ากากอนามัยมาไว้ใต้จมูก คาง และใต้คอ รวมถึงมีการเคี้ยวหมากและตะโกนพูดคุย

๑.๖ น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผอ.เขตบางแค กล่าวว่า ได้เชิญผู้ประกอบการตลาด ๖ แห่ง ที่อยู่ติดกับตลาดที่พบผู้ติดเชื้อมาประชุมทำความเข้าใจ พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการ การตั้งจุดคัดกรอง และจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งจะทำความสะอาด (บีคีสีนนิ่ง) ตลาดทั้ง ๖ แห่ง ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันในพื้นที่เขตบางแคในวันที่ ๑๖ มี.ค.นี้ พร้อมสั่งปิดให้บริการตลาดทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ มี.ค.๖๔ ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอผลตรวจเชื้อ หากยังพบผู้ติดเชื้ออีก อาจพิจารณาปิดต่อเนื่องในบางตลาดที่พบผู้ติดเชื้อ

- ส่วนมาตรการระยะยาวได้สั่งการให้ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการตลาดในการปรับปรุงระบบระบายอากาศของตลาดตามคำแนะนำของ สนอ. ส่วนตลาดอื่นในพื้นที่เขตบางแคที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และการล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค -ตลาดบางแค กทม. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดเกษม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๔ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ โดย กทม. ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน จำนวน ๔ คัน มาเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณสวนสาธารณะข้างห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ในวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค.๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อให้ประชาชนได้ ๘๐๐ คน/วัน หากมีประชาชนประสงค์เข้ารับการตรวจจำนวนมาก กทม. จะพิจารณาขยายวันให้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อไป

๒.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนตั้งการ์ดสูงด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง เพราะนอกจากจะป้องกันตนเองแล้วยังต้องป้องกันคนรอบข้างด้วย ส่วนผู้ที่มิประวัติเข้ามาในตลาดย่านบางแค ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลอื่น แยกกักตัวเอง และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากรถตรวจเชื้อพระราชทานที่มาให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอให้ผู้รับบริการต้องแจ้งข้อมูลครบถ้วน

๒.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปตลาดในพื้นที่เขตบางแคช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค. สังเกตอาการของตน หากมีอาการจุกไม่ไต่กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

ขอให้...

ขอให้ไปตรวจเชื้อในสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีที่ประชาชนที่มารับการตรวจหาเชื้อระหว่างรอผลขอให้อยู่กับบ้าน และขอให้งดการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในพื้นที่เขตบางแค เนื่องจากตลาดในย่านดังกล่าวส่วนใหญ่มีสภาพแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมาตรฐานของตลาดไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เกรงกรณีที่เกิดขึ้นจะทำให้การระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้าง จึงขอให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคในตลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ รวมทั้งควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอแนะให้จัดทำตารางการจัดบริการรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุกในพื้นที่เขตบางแค และการติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้บริการตลาดในเขตบางแค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนจากกรณีดังกล่าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีประวัติเดินทางไปยังตลาดในพื้นที่เขตบางแคในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๖๔ ให้เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมทั้งช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับการตรวจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๔.๒ สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำชับเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในตลาด รวมถึงการพิจารณามาตรการเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความถ่ายเทอากาศภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me